

นร.ภูเก็ตป่วย สะพานแขวง

สั่งห้ามใช้แล้ว ข้ามถนนแทน

ผอ.แขวงทางหลวงภูเก็ต
สั่งตัดป้ายห้ามใช้สะพานลอย
แขวงกลางเมือง หลังรถ
บรรทุกสิบล้อ □อ่านต่อหน้า 7

● น.ร.ภูเก็ต ต่อจากหน้า 1

พุ่งชนจนขาด ทำให้นักเรียนใช้เดินข้ามไม่ได้ บางรายต้องปีนขึ้นข้ามถนนไปโรงเรียน นำหาวาดเสียว ผู้ปกครองเด็กวอนเร่งซ่อมแซมด่วน ขณะที่แขวงทางหลวงภาคต้องใช้เวลาซ่อมแซม 3 สัปดาห์ พร้อมประสานตร.จราจรมาอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อน เพราะมีผู้ใช้สะพานลอยจำนวนมาก แฉถึงความดำเนินคดีเรียกร้องความเสียหายจากผู้ทำให้สะพานลอยแขวง

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. โลกโซเชียลของภูเก็ต แชรภาพเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งกำลังใช้สะพานลอยที่ชำรุด ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนจนอย่างนำหาวาดเสียวเพื่อข้ามถนนไปยังโรงเรียน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ก่อนจะเกิดเหตุสุดสลดขึ้น

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดดังกล่าวเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวและใช้สะพานลอยดังกล่าวเป็นประจำ พบว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องใช้เส้นทางไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนทุกวัน น.ส.เพ็ญผกา มุ่งกิจ อายุ 34 ปี พร้อมนางลัดดา เจริญจิต อายุ 60 ปี มารดา เปิดเผยว่า พวกตนพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เด็น โขม เกาะแก้ว ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมุสลิมวิทยา โดยมีลูกหลานที่ต้องมารับส่งที่โรงเรียนทุกเช้าและเย็นจำนวน 6 คน ปกตินางลัดดาจะเดินไปส่งเด็กๆ โดยใช้สะพานลอยแห่งนี้เป็นประจำ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ได้ใช้จุดดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเสี่ยงอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ แต่มีเด็กบางคนปีนข้ามไปเอง บางส่วนข้ามมาจากฝั่งโรงเรียนมุสลิม เพื่อไปโรงเรียนบ้านบางคู อย่างนำหาวาดเสียว ส่วนบุตรหลานของตนนั้น ต้องพาเด็กๆ ขึ้นรถไปส่งหน้าโรงเรียนทำให้ไปทำงานสาย



“อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ขณะเดียวกันอยากขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถข้ามบนถนนได้ชั่วคราวช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนในจุดที่ปลอดภัยเพื่อลดความเดือดร้อน”

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายสมหวัง โลหะตอแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมตำรวจจราจร สภ.เมืองภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมตั้งการให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาปิดถนนพร้อมติดประกาศห้ามใช้สร้าง

นายสมหวัง กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่เบื้องต้นตั้งการให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นการใช้สะพานลอยชั่วคราว เพื่อรอการซ่อมแซม นอกจากนี้ยังไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิด และจะเร่งซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ส่วนที่เสียหายจะเป็นบันไดของสะพานลอยจากพื้นไปจนถึงงานพักด้านบน รวม 13 ชั้น โดยไม่ได้

△ หวาดเสียว

แขวงทางหลวงภูเก็ต
ตัดป้ายประกาศดัด
แล้วสะพานลอยบันได
แขวง หน้าร.ร.มุสลิม
วิทยา ที่ลัดล่องพุ่งชนจน
เสียหายทั้งแถบ หลัง
โซเชียลแชร์ภาพ นร.
ปีนขึ้นนำหาวาดเสียว
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.

กระทบกับโครงสร้างหลักตัวอื่นๆ

“สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นระหว่างรอการซ่อมแซมนั้น มีการประสานกับตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเช้า-เย็น ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองจะต้องข้ามถนนทั้งสองฟากจำนวนมาก โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรร่วมกับ อพพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว รวมทั้งประสานกับทางโรงเรียนในการมาจัดนักเรียนเป็นกลุ่มๆ เพื่อส่งข้ามถนนพร้อมกันนี้จะทำป้ายแจ้งเตือนให้รถที่สัญจรไปมาชะลอความเร็ว โดยเฉพาะในส่วนองขาเข้าเมือง เนื่องจากรถเพิ่งผ่านไฟแดงซึ่งจะมีการใช้ความเร็ว”

สำหรับเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วงชนสะพานลอยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 14 ธ.ค.62 ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนสะพานลอย ก่อนเชิญขบวนรถที่สัญจรไปมา เหตุเกิดบริเวณถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก จุดสะพานลอย หน้าโรงเรียนมุสลิมวิทยาลัยภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจราจรช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรเนื่องจากการจราจรติดขัด ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก พบชั้นบนไคสะพานลอยมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย มีเศษวัสดุหล่นกระจัดกระจายที่บริเวณริมเกาะกลางถนนฝั่งขาออก พบรถเก๋งโตโยต้า ฟอรัจันเนอร์ สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กธ 4113 ภูเก็ต จอดหันหัวย้อนศร(หันเข้าเมือง) สภาพท้ายรถด้านซ้ายพังยับเยิน ส่วนที่สะพานลอยอีกด้าน ซึ่งเป็นถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้าตัวเมืองภูเก็ต พบรถบรรทุกสิบล้อ ฮีโน่สีขาว ทะเบียน 70-4240 ดิคข้อความสติ๊กเกอร์ว่า บุญฤทธิ์ ที่ด้านหลัง จอดอยู่ริมสะพานลอย สภาพหน้ารถด้านซ้ายพังเสียหาย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

สอบถามเบื้องต้นทราบว่า รถบรรทุกสิบล้อขับจากฝั่งตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าออกนอกเมืองเมื่อมาถึงจุดดังกล่าว รถเสียหลักพ่วงชนสะพานลอยก่อนพ่วงชนรถ โตโยต้า ฟอรัจันเนอร์ จากนั้นรถบรรทุกพ่วงข้ามเกาะกลางถนนไปยังอีกฝั่ง โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดพบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวขับมาตามปกติ ก่อนเข้าข้างทางและพ่วงชนสะพานลอยจนได้รับความเสียหาย โดยไม่มีการเบรกแต่อย่างใด คาดว่าคนขับน่าจะหลับใน จึงดำเนินการตามกฎหมายต่อไป